

## 11 รายการระหว่างกัน

## 11.1 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2553 และไตรมาส 1 ปี 2554 ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2553 (ล้านบาท)	ขนาดของรายการ ไตรมาส 1 ปี 2554 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด ("VIV")	บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 25 และมีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และนายชาญชัย อัครกาญจน์	1. ขายสินค้า  2. ซื้อสินค้า  3. ลูกหนี้การค้า  4. รายได้ค่าที่ปรึกษา  5. ลูกหนี้อื่น	0.41  0.41  -  -  -	-  -  -  0.32  0.11	- บริษัทขายวัตถุดิบให้แก่ VIV ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 3 โดยในปี 2553 เท่ากับ 0.41 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง - บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก VIV ตามรายการที่ 2 เพื่อใช้ในการผลิต โดยมีมูลค่า 1.20 ล้านบาทในปี 2552 และ 0.41 ล้านบาทในปี 2553 โดยราคาของวัตถุดิบดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด - VIV ได้ทำสัญญาให้บริษัทเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจต่างประเทศ ในอัตราเดือนละ 107,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2554 โดยจ่ายชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2553 (ล้านบาท)	ขนาดของรายการ ไตรมาส 1 ปี 2554 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("SALEE")	บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.61 และมีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และนายชาญชัย อัครวภาญจน์	1. ขายสินค้า  2. ลูกหนี้การค้า	1.30  0.17	0.16  0.18	- บริษัทขาย Master Batch และ Compound ให้แก่ SALEE ตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติกซึ่งบริษัทมีนโยบายการตั้งราคาขายโดยใช้ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราประมาณร้อยละ 16.35 ในปี 2553 และประมาณร้อยละ 22.31 สำหรับไตรมาส 1 ปี 2554 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาขายสินค้ากับบริษัทย่อยที่ได้กำหนดไว้  <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด ("DIV")	มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายรัช ทองวานิช และครอบครัวของนายรัชได้แก่ ลูกสาว และลูกชาย ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 9.02	1. ขายสินค้า  2. ซื้อสินค้า	7.08  9.63	7.08  2.68	- บริษัทขายมาสเตอร์แบตช์ ให้แก่ DIV ตามรายการที่ 1 และรายการที่ 3 เป็นการขายสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ จึงมีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทไปจำหน่ายตามปกติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกนั้น ใช้การกำหนดราคาในลักษณะต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการปี 2553 (ล้านบาท)	ขนาดของรายการไตรมาส 1 ปี 2554 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
		3. ลูกหนี้การค้า  4. เจ้าหนี้การค้า	2.95  4.66	8.17  1.10	- บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก DIV ตามรายการที่ 2 และ ตามรายการที่ 4 เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์นั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีดังกล่าว แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง  <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
บริษัท แมชกรุป (1992) จำกัด ("MATG")	มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายอนันต์ ปรมัตถวิโรจน์ (โดยนายอนันต์ ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554)	1. ซื้อสินค้า  2. เจ้าหนี้การค้า	2.47  0.01	-  -	- บริษัทซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักร จาก MATG ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 2 ซึ่งประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องจักรกลทุกชนิดเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง  <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 4 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 473.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 30.00 ล้านบาท
- วงเงินกู้ระยะสั้นรวม 130.00 ล้านบาท
- วงเงินเลืตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีท รวม 270.00 ล้านบาท
- วงเงินหนังสือค้ำประกัน 4.0 ล้านบาท
- วงเงินกู้ระยะยาวรวม 39.50 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดข้างต้นรวม 473.50 ล้านบาทนั้นค้ำประกันโดยบริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์, นายประกิต อัครวาทญจน์, นายธนศพล มงคลรัตน์ และนางพิมพ์พา จิระพรทิพย์

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เหตุผลและความจำเป็น
1. บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด	บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.21 และมีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และนายชาญชัย อัครวาทญจน์	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทรวม 218.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทรวม 218.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะกรรมการ
3. นายประกิต อัครวาทญจน์	- (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551)	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทรวม 218.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้นายประกิต อัครวาทญจน์ ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะกรรมการของบริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด
4. นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการ	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทรวม 218.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้นายธนศพล มงคลรัตน์ ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะกรรมการ
5. นางพิมพ์พา จิระพรทิพย์	-	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทรวม 106.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้นางพิมพ์พา จิระพรทิพย์ ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะกรรมการของบริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทโดยไม่มี การคิดค่าตอบแทน

## 11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัท ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งในขณะนั้นบริษัทยังไม่มีข้อกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายการดังกล่าวได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก สำหรับในปัจจุบัน บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว

## 11.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

### 1. การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท โพลีเมอริทเอเชีย จำกัด : บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้เช่าช่วงที่ดินและอาคาร รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า, การให้เงินกู้ยืมเงินในฐานะบริษัทย่อย, การซื้อขายสินค้าและการว่าจ้างผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัท โพลีเมอริทเอเชีย จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว

บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด: เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด จะยังคงค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทต่อไป ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อสินค้า หรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท สำหรับรายการค่าที่ปรึกษาจ่ายจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

บริษัท แมชกรุป (1992) จำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบรับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือการว่าจ้างซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท สำหรับรายการค่าที่ปรึกษาจ่ายจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

นายสุชาติ จิระพรทิพย์และนายธเนศพล มงคลรัตน์ : การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในฐานะกรรมการจะยังคงดำเนินต่อไป

นางพิมพ์า จิระพรทิพย์และนายประภิต อัครภาณุจัน: การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในฐานะกรรมการของบริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จะยังคงดำเนินต่อไป

## 2. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



นอกจากนี้ ในปี 2554 ได้มีการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถทำการเทียบเคียงกับการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปได้ ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการบิดเบือนข้อมูลทางบัญชีและการเงิน อันอาจทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นทั่วไปได้รับความเสียหายได้

เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จึงกำหนดนโยบายในการกำหนดราคาจำหน่ายแก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปในลักษณะการกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) ดังนี้

ประเภทสินค้า	นโยบายราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus)
• กรณีเป็นสินค้าซื้อมาและขายไปไม่ผ่านกระบวนการผลิต	1 – 10%
• กรณีเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจงโดยผลิตปริมาณมาก (เกินกว่า 500 กิโลกรัม)	10 – 30%
• กรณีเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจง	30% - 100%

ทั้งนี้ การกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนนั้น เป็นการกำหนดจากต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ที่จัดทำโดยฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่เมื่อเทียบเคียงกับต้นทุนที่ทำการผลิตจริง (Actual Cost) แล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น และมีมูลค่าการซื้อหรือขายต่อรายการสินค้า เกินกว่า 20,000 บาทต่อไตรมาส ให้รายงานรายละเอียดรายการดังกล่าว โดยแจกแจงถึงสาเหตุให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการต่อไป